

ตลาดรับสร้างบ้านชะลอ เตรียมอัดยอดในงานใหญ่ กลางสิงหาคม รอยแอสเข้าส์มาพร้อม 'VR' สร้าง ประสบการณ์จริงของ 'บ้าน'



ยอดขายรับสร้างบ้านกรกฎาคมชะลอตัว เหตุผู้บริโภครอโปรโมชั่นพิเศษในงาน 17-20 สิงหาคมนี้ ส่งผลให้บริษัทรับสร้างบ้านเตรียมแข่งขันสร้างยอดขายอย่างคึกคัก ด้านรอยแอสเข้าส์โชว์โปร จัดเทคโนโลยี VR แสดงแบบบ้าน พร้อมตกแต่งบุชด้วยกลิ่นไอและไลฟ์สไตล์ของบ้านอย่างแท้จริง

คุณโกศล โควิสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยแอสเข้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านมีการชะลอการตัดสินใจสร้างเนื่องจากต้องการรอโปรโมชั่นและกิจกรรมทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017 ในวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่งผลให้ยอดขายของเดือนกรกฎาคมทรงตัว แต่คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกมากจากภายในงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการสร้างบ้าน อีกทั้งการแข่งขันของบริษัทรับสร้างบ้านยังส่งผลต่อราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้น งานนี้จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มีแผนจะสร้างบ้าน

“ในส่วนของรอยแอสเข้าส์เอง นอกจากจะมีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่มอบให้ภายในงานแล้ว ในปีนี้ รอยแอสเข้าส์ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงแบบบ้าน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน จึงได้นำเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) หรือเทคโนโลยีภาพเสมือนเข้ามาใช้ในการแสดงแบบบ้าน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากเห็นตัวอย่างบ้านจริงๆ ได้ทดลองเดินชมภายในบ้านจริงๆ ได้เห็นถึงรายละเอียดของบ้าน สัดส่วนของบ้าน ซึ่ง VR ที่นำมาใช้จะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยกล่าวได้ว่ารอยแอสเข้าส์คือบริษัทรับสร้างบ้านบริษัทแรกที่ใช้เทคโนโลยี VR ในการแสดงแบบบ้านให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างแท้จริง มากไปกว่านั้น รอยแอสเข้าส์ยังมีการออกแบบและตกแต่งบุชแต่งงานให้มีกลิ่นไอของความเป็นบ้านและไลฟ์สไตล์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในบ้าน โดยสื่อสารผ่านขนมอบร้อนที่หอมกรุ่นไปทั่วบุชและเครื่องดื่มสูตรพิเศษเฉพาะลูกค้าคนพิเศษของรอยแอสเข้าส์เท่านั้น” คุณโกศลกล่าวทิ้งท้าย

สามารถพบกับรอยแอสเข้าส์ได้ที่บูธ A17-18 ภายในงานมหกรรมรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017 ในวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแบบบ้านผ่านเทคโนโลยี VR, พุดคุยปรึกษาในทุกปัญหาการสร้างบ้าน, แวะชิมขนมและเครื่องดื่มสูตรพิเศษลับเฉพาะรอ

แกลเฮ้าส์ และโปรโมชั่นการสร้างบ้านดี ๆ อีกมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 4594646 หรือ
www.royalhouse.co.th